



ประกาศกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต
เรื่อง **แนวทางการควบคุมการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ**
จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสหพันธรัฐมาเลเซีย

ตามที่กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต (กรป.) ได้กำหนดแนวทางการควบคุมการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสหพันธรัฐมาเลเซีย เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม ฝ้าระวัง การนำสินค้าสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากต่างประเทศที่ผิดกฎหมายเข้าสู่ประเทศไทย ประกอบกับได้ตรวจพบว่ามีการใช้เอกสารปลอมประกอบการยื่นการขออนุญาตนำเข้าสินค้าดังกล่าว นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต จึงขอแจ้ง**แนวทางการควบคุมการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ**จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสหพันธรัฐมาเลเซีย และขอให้ผู้ประกอบการที่**ประสงค์จะนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ**จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสหพันธรัฐมาเลเซีย **ปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ์** ดังนี้

๑. ให้ผู้นำเข้ายื่นคำขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (Dof1) ผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) พร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่ ใบกำกับสินค้า ใบกำกับการขนส่งสินค้า (ถ้ามี) บัญชีรายละเอียดภาชนะบรรจุ (Packing List) ใบรับรองการจับสัตว์น้ำ หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนั้นได้มาจากการประมงโดยชอบด้วยกฎหมายที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานที่รัฐให้การรับรอง และระบุสถานที่จับเก็บหรือกระจายสินค้าจริง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ โดยให้ยื่นก่อนการนำเข้าอย่างน้อย ๑ วันทำการ ตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. กรณีที่นำเข้าสินค้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และใช้เอกสารประกอบการนำเข้าเป็นเอกสาร Product Movement Document (PMD)

หรือกรณีที่นำเข้าสินค้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากสหพันธรัฐมาเลเซีย และใช้เอกสารประกอบการนำเข้าเป็นเอกสาร Export Permit

เจ้าหน้าที่จะดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของเอกสารดังกล่าวแล้วแต่กรณี โดยสอบถามไปยังประเทศต้นทางผู้ออกเอกสารทุกครั้งก่อนการพิจารณาอนุญาตให้นำเข้าสินค้าดังกล่าว

๓. เจ้าหน้าที่จะพิจารณาอนุญาตให้นำเข้าสินค้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำภายหลังหากได้รับการยืนยันความถูกต้องของเอกสาร Product Movement Document (PMD) หรือ Export Permit จากประเทศต้นทางทุกครั้ง หากประเทศต้นทางไม่ตอบกลับหรือไม่ยืนยันความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้นำเข้าสินค้านั้นโดยเด็ดขาด

๔. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป หากพบว่าผู้ประกอบการรายใด ใช้เอกสารปลอมหรือเอกสารอันเป็นเท็จ จะดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายปิยะโชค สินอนันต์)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกรมตรวจสอบเรือประมง สัตว์น้ำ และประมงสัตว์น้ำ